

# TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

*Lê Gia Phong\**

Cuộc điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015 được tiến hành trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra thống kê định kỳ tiên hành 5 năm một lần. Kết quả điều tra phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngay từ khâu chuẩn bị xây dựng Phương án điều tra đã được Vụ Xây dựng và Vốn đầu tư là đơn vị tham mưu cho Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho công tác chuẩn bị. Tổng cục đã tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến người dùng tin; đặc biệt là tiến hành hai cuộc điều tra thí điểm vốn đầu tư phát triển năm 2014. Trong đó Cục Thống kê Hải Phòng được giao nhiệm vụ tổ chức Điều tra thí điểm Vốn đầu tư phát triển năm 2014 lần một từ ngày 14/4/2014 đến 19/4/2014. Cuộc điều tra này, Vụ Xây dựng và Vốn đầu tư ngay trước viên được trao đổi trực tiếp về những tình huống phát sinh trên thực tế giúp cho điều tra viên tránh thời điểm điều tra đã triển khai trang web tác nghiệp tạo điều kiện cho giám sát viên, điều tra gặp

các lỗi hệ thống, xác định đúng các đối tượng điều tra, khoản mục đầu tư...

Nhận thức Cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của Ngành trong năm 2015, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đã sớm tập trung cao công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này. Cụ thể:

**Công tác chuẩn bị điều tra:** Căn cứ vào Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư năm 2015, Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 ban hành theo Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Hải Phòng đã ra quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 thành phố Hải Phòng và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ công tác; xây dựng Kế hoạch điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. Cục đã tổ chức 02 đợt rà soát các dự án, công trình, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập, các địa bàn mẫu điều tra, trang trại.

Cuộc rà soát đợt 1 được tiến hành khi có Công văn hướng dẫn của Vụ Xây dựng và Vốn đầu tư về việc rà soát danh sách dự án/công trình thực hiện trong năm 2014, mặc dù thực hiện rà soát trong thời

\* Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng, Cục Thống kê TP Hải Phòng

gian ngắn, Cục Thống kê Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát và triển khai tới các Chi cục Thống kê huyện, quận. Toàn bộ danh sách kết quả rà soát được gửi về Tổng cục Thống kê đúng thời gian quy định. Do thời gian rà soát sớm vào giữa năm 2014, nên đối với một số đơn vị đến thời điểm rà soát chưa có dự kiến đầu tư, các dự án/công trình có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chưa hoàn thiện hồ sơ nhà thầu, nhiều dự án/công trình được bổ sung từ sau thời điểm rà soát đến hết năm 2014.

Rà soát đợt 2 được tiến hành để tránh sót, trùng các đối tượng điều tra. Ngay sau khi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho giám sát viên thành phố, giám sát viên huyện, quận, Tổ công tác điều tra vốn đầu tư đã yêu cầu các Chi cục Thống kê tiếp tục rà soát các đối tượng, đơn vị điều tra. Đặc biệt đối với các dự án/công trình có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trong thực tế giữa kế hoạch giao vốn và thực hiện các dự án/công trình có sự thay đổi; vấn đề vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản cũng nhạy cảm, nếu như chỉ khai thác danh mục dự án/công trình qua một nguồn sẽ không được đầy đủ. Do đó các Chi cục Thống kê tham mưu cho UBND huyện, quận giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan của huyện và các xã, thị trấn trong đó Chi cục Thống kê là ngành Thường trực triển khai kế hoạch và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện. Do có sự chỉ đạo của UBND huyện nên các ngành, các xã, thị trấn thực hiện rà soát nghiêm túc và công việc rà soát, kiểm tra danh sách các dự án/công trình tiếp tục được tiến hành hết tháng 01/2015.

Các dự án đầu tư nằm ở nhiều đầu mối, để tránh bỏ sót và sai nguồn vốn Tổ công tác đã yêu cầu các Chi cục Thống kê vừa phải đối chiếu với đơn vị chủ quản, vừa phải đối chiếu với đơn vị quản lý nguồn, từ đó xác định chính xác nguồn vốn đầu tư,

tránh trùng lặp và thiếu sót. Việc rà soát, đối chiếu được phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính huyện, Ban quản lý dự án, Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra.** Thực hiện Kế hoạch điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 thành phố Hải Phòng, ngày 19/12/2014 Tổ công tác điều tra vốn đầu tư 2015 Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho giám sát viên thành phố, giám sát viên huyện, quận. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi cục Thống kê ngay sau hội nghị tập huấn các Chi cục căn cứ vào Kế hoạch điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 thành phố Hải Phòng, xây dựng kế hoạch điều tra tại huyện, quận.

Trước khi tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn cho điều tra viên thực hiện thu thập thông tin theo phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp, Tổ công tác điều tra vốn đầu tư 2015 Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban, rút kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề cần thống nhất. Các đồng chí thành viên trong Tổ công tác là giảng viên trao đổi, bổ sung, thống nhất nghiệp vụ điều tra; soạn lại bài giảng chi tiết phù hợp với điều tra viên là tổ trưởng tổ, cán bộ thống kê xã, phường.

Từ ngày 9/01 đến 14/01/2015, căn cứ vào tình hình thực tế của các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Tổ công tác điều tra vốn đầu tư 2015 Hải Phòng tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra chia thành các cụm, khu vực. 03 lớp tập huấn do giảng viên Cục Thống kê hướng dẫn trực tiếp, 02 lớp tập huấn do giảng viên thuộc Chi cục Thống kê hướng dẫn. Đối với các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, bài giảng được chuẩn bị chi tiết hơn, hướng dẫn cụ thể có ví dụ thực tế minh họa, sau phần nội dung điều tra viên tham gia làm bài tập trực tiếp trên lớp, từng câu hỏi được

chiếu bằng PowerPoint. Các câu hỏi được soạn theo phát sinh thực tế tại địa phương. Trước khi kết thúc buổi tập huấn, các vấn đề cần lưu ý trong điều tra được tóm lược lại giúp cho điều tra viên ghi nhận được nghiệp vụ sâu hơn.

Một số Chi cục Thống kê đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra kỹ hơn, như tập huấn riêng cho nhóm điều tra viên làm các loại phiếu điều tra hộ và trang trại, giúp anh em nắm chắc nghiệp vụ điều tra hơn. Lợi ích của việc tổ chức thành nhiều lớp tập huấn theo cụm, khu vực: Giúp các điều tra viên di chuyển thuận tiện, sau mỗi lớp tập huấn được rút kinh nghiệm, tiếp nhận ý kiến, bổ sung các tình huống phát sinh thực tế vào bài giảng.

Theo Phương án điều tra vốn đầu tư năm 2015 của Tổng cục, thời điểm điều tra hộ và trang trại vào thời gian vừa kết thúc nghỉ tết Nguyên đán. Do đó, việc tiếp cận và điều tra tại hộ sẽ gặp khó khăn hoặc điều tra viên có thể phải đi lại nhiều lần mới gặp được chủ hộ để thực hiện nhiệm vụ. Tại Hội nghị giao ban điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015, trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, được sự đồng ý của Tổ Thường trực Trung ương, Tổ công tác điều tra vốn đầu tư của Cục Thống kê đã quyết định chuyển thời điểm điều tra đối với các các hộ SXKD, hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở và các trang trại từ ngày 15/01/2015.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2015, các Chi cục Thống kê trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tiến hành đồng loạt công tác điều tra thu thập thông tin về vốn đầu tư phát triển tại các trang trại và hộ thuộc địa bàn mẫu được chọn. Qua báo cáo tiến độ điều tra, cho thấy đến hết ngày 26/01/2015 khối lượng công việc đã thực hiện được khoảng 60%; dự kiến trước ngày 14/02/2015 các Chi cục Thống kê sẽ nghiệm thu và hoàn thành công tác điều tra giai đoạn 1.

Công tác kiểm tra, giám sát được lãnh đạo Cục Thống kê quan tâm chỉ đạo thực hiện ở nhiều công việc trước và trong quá trình triển khai điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. Với những công việc cụ thể như: Kiểm tra việc rà soát các đối tượng, đơn vị điều tra của các quận, huyện; Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch điều tra vốn đầu tư phát triển của các Chi cục Thống kê quận, huyện; Tổ chức họp giao ban với các Chi cục trưởng Chi cục Thống kê sau tập huấn nghiệp vụ điều tra nhằm nắm bắt và thống nhất giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ điều tra và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Cục Thống kê; Chỉ đạo giám sát viên Cục Thống kê, giám sát viên huyện, quận trực tiếp đi cùng điều tra viên xuống các địa bàn điều tra, hướng dẫn cách phỏng vấn, ghi thông tin và rút kinh nghiệm trực tiếp với điều tra viên.